



THƯ MỤC VỤ

THÁNG 1, 2025

THƯ MỤC VỤ ĐẦU NĂM 2025

Con Xin Gởi Lời Chào Đến Tất Cả Quý Ông Bà Anh Chị Em Giáo Xứ Đức Mẹ Lộ Đức, Vào Chúa Nhật Lễ Thánh Gia Thất, Giáo hội hoàn vũ đã chính thức khai mạc Năm Thánh 2025 với chủ đề "Những Khách Hành Hương của Niềm Hy Vọng" như Thánh kinh đã nói về "niềm hy vọng không làm thất vọng" (Rom 5,5). Đức Thánh Cha bày tỏ những suy tư và quan tâm sâu sắc của mình cho tất cả những người khách hành hương sẽ đến Rôma và những địa điểm linh thiêng khác như nơi thăm viếng các Thánh Tông đồ Phêrô và Phaolô. Ngài mong ước đây là thời gian sống động, gặp gỡ cá nhân của mỗi người với Chúa Giêsu, để người Kitô hữu hân hoan làm người khách hành hương và khăng khoát với lòng bác ái, trải nghiệm sự biến đổi mạnh mẽ của đức tin và mối cam kết sống sứ điệp loan báo ánh sáng Phúc âm, để bước vào "Cánh cửa" của Ơn Cứu Độ.

Ngày mùng một đầu năm, hội Thánh luôn long trọng cử hành lễ Mẹ Thiên Chúa vì khi Mẹ nói hai tiếng "Xin Vâng" để chào đón Ngôi Lời Nhập làm người thì chính Mẹ đã dùng đời sống đức tin mạnh mẽ và cam kết lớn lao để giúp chúng ta mở được ổ khoá đầu tiên của cánh cửa Ơn Cứu Độ. Nhìn vào hình ảnh của Thánh Giuse âm thầm hy sinh trung tín hết lòng cộng tác trong tin mừng cùng Mẹ, Hài Nhi Giêsu đã tuyệt đối khiêm nhượng tuân mệnh lệnh của Chúa Cha toàn năng hằng hữu để đến thế trần trong máng cỏ. Vậy chúng ta hãy cởi bỏ những xiềng xích của quá khứ, những nỗi niềm đè nặng tâm hồn, những sợ hãi vô hình, để phấn khởi đón mừng năm Thánh 2025 đầy ân sủng của Chúa Giêsu.

Để niềm hy vọng được nối kết với những rạo rức và niềm vui ấm áp của Xuân quê nhà, chúng ta để dành nhiều thời gian yêu thương cho nhau hơn trong dịp Xuân Ất Tỵ này. Nhân dịp chuẩn bị cho Tết, chúng ta ôn lại những việc lành, những kỷ niệm đẹp và những hy sinh quý báu trong năm qua. Với tầm nhìn nhận rằng mỗi người là hình ảnh của Chúa để trong lòng mang chặt chiếc áo yêu thương mà cất bỏ gánh nặng và xiềng xích cho nhau, cảm ơn nhau, cầu nguyện cho nhau, gởi đến nhau những lời khuyến khích thân thương, và cùng nhau tạ ơn Thiên Chúa.

Cùng trong tâm tình tri ân, con đã cảm nhận được sự hiện diện của Chúa qua những gương mặt thân thương của Quý Ông Bà Anh Chị Em trong giáo xứ. Khi vừa đến xứ, Chúa đã gọi Mẹ của con về. Để nâng đỡ tinh thần và giúp con tiến bước trong nhiệm vụ Chúa trao cho con, Quý Ông Bà Anh Chị Em đã không quản ngại, trong âm thầm cầu nguyện, hy sinh, gắn bó, động viên và nâng đỡ con thật nhiều. Mùa hè, gia đình luôn

hiều việc để lo, nhưng bà con giáo xứ ta đã động viên hối thúc nhau, bỏ thời gian quý báu để long trọng lo chu toàn cho Đại Hội La Vang thật tuyệt vời. Ngay cả Cha cựu Chánh Xứ, Giuse Vũ Hải Đăng cũng đã bỏ qua bao sự bận rộn của nhà dòng, quay về để hỗ trợ cho con và giáo xứ có một Đại Hội La Vang đầy ơn Chúa.

Gần đây, khi ngoài trời mưa gió và lạnh rét, Quý Ông Bà Anh Chị Em vẫn không quản ngại nuôi dưỡng đức tin, chuyên chăm miệt mài chăm lo việc nhà Chúa. Lòng con hạnh phúc thấy bà con chuyên chăm mọi việc từ những bóng đèn, từng nhánh cây, kêu gọi nhau tham gia cho Đêm Diễn Nguyện và Thánh Ca Giáng Sinh, hăng say nhắc nhở và thúc đẩy nhau chăm sóc tâm hồn qua Tĩnh Tâm, Xưng Tội, Rước Mình Thánh Chúa và ngay cả các bé cũng mừng vui múa ca 'I Love You Jesus' để đón mừng Chúa Hải Đông.

Để chuẩn bị cho một mùa Tết Xum Vầy trên vùng Tây Bắc Mỹ, bà con giáo xứ cũng đã bắt đầu bận rộn. Người góp của, người góp công, và các cụ sức khoẻ yếu trong âm thầm đã bắt đầu lần biết bao nhiêu chuỗi mân côi và lòng Thương Xót Chúa cầu nguyện cho con cháu và giáo xứ có một mùa Xuân ấm cúng yêu thương. Con đã được nghe Quý Ông Bà Anh Chị Em nhắc nhở và rủ nhau đi gói bánh chưng bánh tét. Nghe Quý Cô báo cáo, 'Thứ Tư ngày 8 tháng 1 là tụi con ngâm lá và rửa lá Cha nhé. Cha nhớ nhắc với bà con mình thứ Năm là bắt đầu hội họp nhau nghe nhạc Xuân, cùng nhau chuẩn bị gói bánh ở văn phòng giáo xứ, và ghi danh vui đêm canh bánh kể chuyện.' Khi Con còn lo cho giáo xứ ở khu vực miền bắc của Seattle, con nghe khen bánh chưng bánh tét của giáo xứ Đức Mẹ Lộ Đức ngon lắm. Năm nay làm Cha Xứ, Con thật vui vì chuẩn bị được học lóm nghề gói bánh chưng bánh tét của bà con giáo xứ mình, ôn lại cùng Quý Ông Bà Anh Chị Em niềm vui Tết Xum Vầy, hương vị ngọt ngào của quê hương Việt.

Nhân dịp này, Con xin được thông báo là từ ngày 13 đến ngày 16 tháng 1, Con và Cha Phó Leonardo sẽ đi tĩnh tâm hằng năm. Cha Phó Thành đã ghi danh đi Tĩnh Tâm nhưng Ông Cố bệnh. Xin Quý Ông Bà Anh Chị Em cầu nguyện cho Ông Cố và cầu nguyện cho Con và Quý Cha có một mùa tĩnh tâm được tràn đầy hồng ân Thiên Chúa và khám phá ra những điều bổ ích Thánh thiện. Đây cũng là thời gian chúng con nhìn lại bản thân để nhìn nhận được những khiếm khuyết, tu chỉnh, trau dồi và nhờ ơn Chúa để có những bổ xung cần thiết và tốt đẹp hơn hầu nhiệm vụ mà Chúa trao ban cho chúng con được hoàn thành trong ân sủng Thánh hóa của Chúa.

Tất cả đều là nhờ hồng ân của Chúa thương ban. Quý Ông Bà Anh Chị Em là những con người thân thương của giáo xứ mà Chúa thương ban để giúp Con và Quý Cha trong giáo xứ vững bước hơn và kiên trung hơn để đối diện và vượt qua nhiều khó khăn trong nhiệm vụ của mình. Trong năm tới này, chúng ta bắt đầu cộng tác làm việc với nhau giữa giáo xứ Thánh Phanxicô thành Assisi, Thánh Bernadett và giáo xứ thân thương của chúng ta là Đức Mẹ Lộ Đức. Con xin Quý Ông Bà Anh Chị Em tiếp tục cầu nguyện để con được dồi dào ơn Chúa Thánh Thần, lắng nghe được điều Chúa muốn, được ơn sáng suốt và đầy lòng nhiệt thành để cùng đồng hành với Quý Giáo Dân của cả 3 xứ trong việc "Cộng Tác Trong Tin Mừng" (Partneres in the Gospel). Xin Chúa

Thánh Thần ban ơn giúp cho chúng ta lắng nghe được tiếng mời gọi của Chúa và đồng hành với nhau trong tinh thần hiệp nhất yêu thương để nước Chúa được cả sáng.

Mừng Năm Mới, Con chân thành tri ân Quý Ân Nhân, Quý Ông Bà Anh Chị Em và cùng với Quý Cha trong giáo xứ xin được kính chúc Quý Ân Nhân, Quý Ông Bà Anh Chị Em một năm mới tràn đầy ân phúc của Chúa, tinh thần mạnh mẽ, sức khỏe dồi dào, an lành dâng cao, tình yêu đầy ắp, niềm vui và tiếng cười rộn rã khắp mọi nhà. Qua lời cầu bầu của Đức Mẹ Maria và Thánh Cả Giuse ban cho chúng ta dồi dào ơn sủng Chúa trong năm Thánh 2025 để chúng ta được bước vào "Cánh cửa" củaƠn Cứu Độ. Con mượn lời Chúa trích từ sách Dân Số làm lời cầu nguyện đầu năm cho mỗi người trong chúng ta, "Xin Chúa chúc lành cho con và gìn giữ con. Xin Chúa tỏ nhan Thánh Chúa cho con, và thương xót con. Xin Chúa ghé mắt lại cùng con và ban bằng an cho con" (Ds 6:22-27).

CHÚC MỪNG NĂM MỚI TỚI TOÀN THỂ QUÝ ÔNG BÀ ANH CHỊ EM CỦA GIÁO XỨ ĐỨC MẸ LỘ ĐỨC.

Thân chào trong Chúa Kitô,

Con - Linh Mục Giuse Nguyễn Đình Khánh, Chánh Xứ